

**ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**เรื่อง กำหนดทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน และแนวทางดำเนินการกรณีมีการจ่าย**  
**สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน**

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนของหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 407.01 (3) และหลักเกณฑ์ 407.01 (4) ได้กำหนดให้สำนักหักบัญชีกำหนดทรัพย์สินที่สมาชิกอาจนำมาวางเป็นหลักประกัน และแนวทางดำเนินการกรณีสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกไม่ดำเนินการเปลี่ยนทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเมื่อมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันนั้น

สำนักหักบัญชีขอกำหนดประเภททรัพย์สินที่สมาชิกอาจนำมาวางเพื่อเป็นหลักประกันนอกจากเงินสด สกุลเงินบาท และแนวทางดำเนินการกรณีมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน ดังนี้

**1. ประเภททรัพย์สินที่วางเพื่อเป็นหลักประกันต่อสำนักหักบัญชี**

ประเภททรัพย์สิน	รายการ
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน*	หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักทรัพย์จดทะเบียนข้างต้นต้องมีใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกโดยสมาชิกหรือบริษัทในกลุ่มของสมาชิกผู้วางหลักประกัน** เว้นแต่กรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นหลักทรัพย์ที่สมาชิกมีภาระผูกพันต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้*	พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : \* เฉพาะหลักทรัพย์ที่ฝากอยู่ในระบบงานรับฝากของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

\*\* บริษัทในกลุ่มของสมาชิกผู้วางหลักประกันให้หมายความถึงบริษัทที่สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

**2. แนวทางดำเนินการกรณีมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน**

ในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใดๆ ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน สมาชิกมีหน้าที่เปลี่ยนหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยทรัพย์สินที่นำมาวางแทนที่ทรัพย์สินเดิมจะต้องทำให้หลักประกันของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก แล้วแต่กรณี มีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องดำรงไว้กับสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกไม่ดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน สำนัก  
หักบัญชีอาจจัดส่งรายชื่อสมาชิกให้แก่ศูนย์รับฝากเพื่อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์สำหรับการ  
การจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกต่อไป โดยสมาชิกมีหน้าที่จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการกำหนดรายชื่อดังกล่าวให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกให้เป็นไปตามสัดส่วนที่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกแต่ละรายมีสิทธิ  
ได้รับตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณสร

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด